



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน ๒ คัน  
(โดยวิธียื่นซองเสนอราคา)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน ๒ คัน ดังนี้

- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (ขับเคลื่อน ๒ ล้อ) ยี่ห้อ TOYOTA แบบ HILUX ขนาด ๒๔๙๔ ซีซี หมายเลขทะเบียน ศฉ ๘๖๕๖ กรุงเทพมหานคร ราคากลางเป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

- รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ยี่ห้อ TOYOTA แบบ HIACE ขนาด ๒๔๙๔ ซีซี หมายเลขทะเบียน ฮค ๗๓๐๕ กรุงเทพมหานคร ราคากลางเป็นเงิน ๒๑๘,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองเสนอราคาการขายทอดตลาดรถยนต์ ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. และคณะกรรมการดำเนินการขาย จะทำการเปิดซองเสนอราคาในเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารกลาง ชั้น ๔ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจติดต่อ ขอดูรถยนต์ที่จะขายทอดตลาดและรับเอกสารการขายทอดตลาด (โดยวิธียื่นซองเสนอราคา) ได้ที่ส่วนบริหารงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น ๔ อาคารกรมควบคุมมลพิษ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๖๕ และ ๐ ๒๒๖๕ ๖๒๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

อนึ่ง การสุ้ราคาในครั้งนี้ ผู้สุ้ราคาทุกคนจะต้องนำบัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการออกให้อย่างหนึ่งอย่างใดมาแสดงในวันขายทอดตลาดด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**รายละเอียดและเงื่อนไขขายทอดตลาดรถยนต์  
(โดยวิธียื่นซองเสนอราคา)**

๑. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ ตกกลางรับราคาเสนอซื้อรถยนต์กับผู้ผู้ราคา รายใด ผู้ยื่นจะต้องชำระเงินมัดจำ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาที่ขายทอดตลาดนั้นทันที ส่วนราคาที่เหลือจะต้องชำระให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันขายทอดตลาด

หากผู้ผู้ราคาได้ไม่นำเงินส่วนที่เหลือมาชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาตามวรรคแรก คณะกรรมการขายทอดตลาดรถยนต์ จะริบเงินมัดจำนั้นเสีย และจะนำรถยนต์คันนั้นออกขายอีกครั้งโดยวิธีอื่นๆ ตามระเบียบของทางราชการและถ้าได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มกับราคาและค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดครั้งแรก ผู้ผู้ราคานั้นจะต้องรับผิดชอบใช้ราคาในส่วนของขาดนั้น

๒. ผู้ผู้ราคาที่ได้เป็นผู้ซื้อรถยนต์ในการขายทอดตลาดครั้งนี้จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการซื้อขายเองทั้งสิ้น และผู้ผู้ราคาจะต้องดำเนินการขอโอนรถยนต์ที่ผู้ราคาได้ต่อกรมการขนส่งทางบกให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับมอบรถยนต์ จากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้ข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถเข้าผู้ราคาในฐานะส่วนตัวได้ โดยถือว่าเป็นผู้เข้าประมูลเพื่อผู้ราคาเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป

๔. รถยนต์ที่ตกลงขายให้กับผู้ผู้ราคา รายใดแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบตราชื่อสำนักงานรวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องทางราชการออกจากรถยนต์คันนั้นได้

๕. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ขาย หรือยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้เสียก็ได้ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้เสนอราคาให้ นั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้เข้าเสนอราคาจะเรียกค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ มิได้ทั้งสิ้น

